

## การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม

นำเสนอเมื่อ : 11 ต.ค. 2554

### ก่อนภัยจะมา

ถ้าเป็นไปได้อย่างที่เราบอการเตรียมรับมือน้ำท่วมนั้นถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นั้นการไม่ให้อุณหภูมิในรถยนต์น้ำท่วมก็ยอมเป็นทางออกที่ดีที่สุด การหาที่จอดปลอดภัยที่พ้นจากระดับน้ำนั้นทำให้รถไม่เสียหาย แต่ก่อนเอารถไปจอดก็พยายามดูด้วยการที่เราจอดรถทิ้งไว้ในจุดนั้นจะปลอดภัยจากรถหายหรือไม่ ที่สำคัญของมีค่าทั้งหลายเอาออกจากรถ และล็อกระบบป้องกันต่างๆให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการโดนงัดหรือขโมยรถยนต์

### เมื่อน้ำท่วม

หากคุณไม่มีเวลาที่จะหนีน้ำได้ทันแต่น้ำนั้นยังไม่ขึ้นสูงมากพอที่จะทำให้ของของคุณจมไปทั้งคันได้นั้น ให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่จะสายเกินไป

**1. ครอบท่อไอเสีย** ในกรณีที่น้ำมีโอกาสน้ำขึ้นสูงจนสามารถท่วมรถเกินครึ่งคันนั้นให้คุณ นำถุงพลาสติกมาครอบท่อไอเสียเอาไว้เพื่อป้องกันเขาไปยังท่อไอเสีย โดยเฉพาะใครที่ชอบใส่ท่อแต่ใหญ่ๆควรรีบจัดการโดยเร็ว

**2. อุดท่อกันน้ำในชุดกรองอากาศ**  
เมื่อจัดการท่อไอเสียเสร็จแล้วก็ให้มาจัดการทางเข้าอากาศที่อยู่ในหม้อกรองอากาศกันต่อตรงนี้ ให้คุณใช้วิธีขยำกระดาษแล้วห่อด้วยถุงพลาสติกใส่ขนาดพอดีท่ออากาศยึดเอาไว้ โดยให้อุดท่อก่อนเขาด้านบนของกรองอากาศ ซึ่งจะให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้

**3. ถอดขั้วแบตเตอรี่** เมื่อทำ2อย่างเสร็จแล้ว สิ่งที่ไม่ถูกกับน้ำนั้นคือไฟฟ้า

และเราแนะนำให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อลดความเสียหายจากภัยน้ำท่วมที่จะเกิด  
ในกรณีนี้สำคัญมากสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่  
ให้สอบถามยังศูนย์บริการใกล้บ้านก่อนว่าจะสามารถถอดแบตเตอรี่ได้หรือไม่  
เพราะรถบางรุ่นต้องการไฟไวเลี้ยงระบบ ขอนี้สำคัญมากหามลิม

**4.กล่องคอมพิวเตอร์** รถยนต์ในปัจจุบันนั้นมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสียส่วนใหญ่  
ซึ่งทำให้มันมีหน่วยประมวลผลที่เรียกว่ากล่องคอมพิวเตอร์ หรือ ECU (Electronics Control Unit)  
ที่คอนข้างจะละเอียดอ่อนหากถูกน้ำท่วม ในการป้องกันนั้น ให้ทำการครอบด้วยถุงพลาสติก หรือในรถบางรุ่น  
โดยเฉพาะรุ่นเกาสามารถถอดเก็บไว้ได้ แต่ในกรณีรถรุ่นใหม่ นั้น สอบถามรายละเอียดให้ดี  
เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ แต่ความจริงแล้วกล่องพวกนี้ทนน้ำในระดับหนึ่ง  
แต่ถ้าน้ำท่วมระดับสูงก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน

**5.คลุมรถด้วยผ้าคลุมกันน้ำ** ผ้าคลุมรถบางรุ่นนั้นมันมีคุณสมบัติที่สามารถจะกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง  
ทำให้ลดความเสียหายโดยเฉพาะในห้องโดยสารได้พอสมควรเลย ทางที่ดีไปหามาไว้สักอันก็ดีเหมือนกัน  
และอย่างลืมนึกให้แน่นรััดให้แนบชิดรถมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้ง 5 ข้อนี้สามารถช่วยให้รถของคุณปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ไม่มากนักน้อย  
แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและระดับน้ำด้วยสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะน้ำยิ่งสูงยิ่งมีแรงดันมาก  
ทำให้ไม่ว่าเราจะป้องกันดีแค่ไหน ก็อาจจะยังเสียหายอยู่ดี

ขอบคุณที่มาจาก [Sanook Auto](#)